

# แฉ4กลุ่มขบวนการเหิม ลอบโค่นไม้ป่าสาละวิน

## โยงเป็นเครือข่าย จนท.พื้นที่มีเอี่ยว แค่จัดจกจับตบตา

จากสถานการณ์ของการลักลอบตัดไม้สัก  
ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวินและ

ต่อ : สาละวิน -หน้า 7

### สาละวิน

เขตป่าสงวนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เกิดขึ้น  
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่รุนแรงขึ้นตามที่  
“แนวหน้า”เสนอข่าวไปแล้วนั้น

มีรายงานข่าวจากกลุ่มน้ำสาละวิน  
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ได้เปิดเผยถึงข้อมูล  
กลุ่มขบวนการตัดไม้ป่าสาละวินในพื้นที่  
อ.สบเมยและอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
ว่า ประกอบด้วย 4 กลุ่มสำคัญ 1.กลุ่ม  
นายทุน“กลุ่มเจ้ น.”มีโรงเลื่อยจักร ตั้งอยู่  
ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
เป็นนายทุนรายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ มีเส้นทั้ง  
นักการเมืองและคนสี่เขียวระดับสูง 2.กลุ่ม  
เสียหิม มีโรงเลื่อยจักรตั้งอยู่บริเวณบ้าน  
ทุ่งแล้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง เป็นเส้น  
นักการเมืองพรรคการเมืองหนึ่ง 3.กลุ่มสี่  
กาที ซึ่งมีเส้นสายนักการเมือง แต่เป็นราย  
เล็กที่สุดในกลุ่ม 4.กลุ่มหน่วยงานป้องกัน  
ชายแดนหน่วยงานหนึ่ง มีตำแหน่งระดับ  
สูง ตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.แม่สะเรียง

โดยทั้ง 4 กลุ่มจะแยกกันจ้าง  
แรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้อพยพชาวพม่า  
เชื้อสายกะเหรี่ยงลักลอบตัดไม้ในเขตป่า

สาละวินแล้วล่องตามลำน้ำขึ้นบดที่บ้าน  
แม่สามแลบจากนั้นใช้บรรทุกรถขนไปส่ง  
โรงไม้ โดยมีการเคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่  
ในพื้นที่ทุกหน่วยงาน ในช่วง 4 เดือน  
ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมไม้สักท่อนและสัก  
แปรรูปในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมยและ  
อ.แม่ลาน้อย เป็นจำนวนมากจากความขัดแย้ง  
ในกลุ่ม จึงได้มีการสร้างภาพ เป็นการ  
จับกุมระหว่างการลำเลียงไม้โดยไม่จับกุม  
ไม้ที่กำลังจะเข้าสู่ประตูโรงไม้ได้เลยสักครั้ง

ขบวนการลอบทำลายป่าสาละวิน  
ได้มีการดำเนินการลักลอบตัดไม้มา  
โดยตลอดโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมถึง  
ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดน่าจะรู้เห็น  
มิฉะนั้นคงไม่สามารถทำได้ทำให้ไม้ป่า  
สาละวินถูกตัดทำลายเป็นวงกว้าง เมื่อ  
เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงและกรมต่าง ๆ  
ถามในพื้นที่เจ้าหน้าที่มักจะอ้างว่าพื้นที่  
ป่ามีการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยติด  
อาวุธอาศัยอยู่แต่ข้อเท็จจริงชนกลุ่มน้อย  
ติดอาวุธ ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตไทย  
ซึ่งสำหรับผู้ในระดับสูงในกองทัพชน  
กลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในไทยโดยการ  
ให้การคุ้มครองของหน่วยทหารด้านความ  
มั่นคงที่ยังคงยึดนโยบายของกองทัพ เรื่อง  
รัฐกั้นชนหรือบัพเฟอร์สเตท

และที่เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ทำหน้าที่  
ปราบปรามและเกี่ยวข้องกับหน่วย  
เหนือเสมอคือไม้สักที่จับได้เป็นไม้ของเขต  
ประเทศพม่าแต่ข้อเท็จจริงทางการพม่าได้  
ห้ามลอบตัดไม้ในเขตพม่าอย่างเด็ดขาด  
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลางและมี  
ใบเสียภาษีมาแสดงถึงจะตัดได้ ซึ่งปัจจุบัน  
ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีการเข้าไปซื้อไม้กับ

รัฐบาลพม่า เนื่องจากเป็นพื้นที่สู้รบเดิม  
และมีกับระเบิดจำนวนมากทำให้พ่อค้าไทย  
ไม่กล้าเสี่ยงอีกทั้งตามแนวชายแดนด้านใน  
เขตพม่ามีหน่วยทหารพม่าตั้งฐานปฏิบัติ  
การอย่างเข้มงวดยากที่คนในฝั่งไทยรวม  
ถึงแรงงานพม่าจะลักลอบเข้าไปตัดไม้ได้